

# Vietcombank được bổ sung vốn giúp nâng cao năng lực tài chính để phấn đấu vươn ra khu vực

08:57 23/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Theo chương trình kỳ họp thứ 8, chiều ngày 23/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).**

Theo đề xuất của Chính phủ, nguồn vốn bổ sung cho Vietcombank là gần 20.700 tỷ đồng, dự kiến lấy từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lãi còn lại năm 2021 của Vietcombank. Khoản tiền này gần bằng số lợi nhuận hợp nhất trước thuế nửa đầu năm nay của Vietcombank.

Được biết, với phần vốn điều lệ tăng thêm, Vietcombank dự kiến sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc (9.526 tỷ đồng), đầu tư cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số (17.155 tỷ đồng); mở rộng hoạt động kinh doanh (985 tỷ đồng).

Với dự kiến sử dụng vốn điều lệ tăng thêm như trên tỷ lệ đầu tư tài sản cố định của Vietcombank tương đương 38% tổng vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của ngân hàng, đảm bảo thấp hơn mức tối đa 50% theo quy định.



*Vietcombank được bổ sung vốn giúp nâng cao năng lực tài chính để phấn đấu vươn ra khu vực.*

Trước đó, tại phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư vốn nhà nước tại Vietcombank. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank là phù hợp với chủ trương được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 11/NQ-CP, phù hợp với chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, việc bổ sung vốn giúp cho Vietcombank nâng cao năng lực tài chính để phấn đấu vươn ra khu vực nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á; khẳng định vai trò tiên phong trong ngành tài chính ngân hàng theo định hướng của Đảng, Chính phủ.

Đồng thời, việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank nhằm đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định; giúp nhà băng có tiềm lực để thực thi các chính sách của nhà nước và hỗ trợ nền kinh tế như chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ lãi suất và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Cũng theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bổ sung vốn nhà nước là điều kiện cần thiết để

Vietcombank có đủ nguồn lực hỗ trợ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao, đảm bảo an toàn hệ thống, góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành ngân hàng, nền kinh tế.

Xét về hiệu quả kinh tế, xã hội, việc Vietcombank mở rộng hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác đảm bảo duy trì và phát huy vai trò chủ lực của ngân hàng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ nền kinh tế và doanh nghiệp như phát triển các lĩnh vực ưu tiên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; tạo nguồn lực hỗ trợ ngân hàng yếu kém, ổn định thị trường tiền tệ và góp phần ổn định nền kinh tế; tăng hiệu quả hoạt động và tăng nộp ngân sách nhà nước, giữ được mức xếp hạng tín nhiệm.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí về sự cần thiết của việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế đánh giá, Vietcombank là một trong các ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, có quy mô lớn, uy tín, tiên phong trong việc thực hiện các chính sách của nhà nước và đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank sẽ giúp ngân hàng này nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn và hướng tới chuẩn mực quốc tế theo hiệp ước Basel III vào năm 2026, mở rộng hoạt động tín dụng, tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo trong thực hiện các chính sách của nhà nước, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực theo mục tiêu đã đặt ra tại chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, nâng cao khả năng nhận chuyển giao bắt buộc 1 ngân hàng thương mại yếu kém trong thời gian sắp tới.

Cũng theo ông Thanh, hồ sơ của Chính phủ đã bảo đảm yêu cầu theo quy định, Thường trực Ủy ban Kinh tế nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, kiến nghị nội dung cụ thể đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp để báo cáo Quốc hội quyết nghị, trong đó nêu rõ Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về tính chính xác của số liệu và quy mô đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành về sự cần thiết để đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank nhằm nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu phát triển hoạt động, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo, quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường của ngân hàng.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần có đánh giá tác động kỹ lưỡng, thấu đáo đối với hiệu quả việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank, trong đó cần lưu ý tác động tới các chính sách của ngân hàng, tới sự phát triển của ngành ngân hàng và hiệu quả kinh tế của vốn đầu tư.

Việc đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả kinh tế - xã hội sẽ góp phần tăng sức thuyết phục của đề xuất, đồng thời cần làm rõ sự phù hợp của nguồn lợi nhuận đề xuất với căn cứ là Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội cũng như tờ trình của Chính phủ, làm rõ kế hoạch sử dụng vốn.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/vietcombank-duoc-bo-sung-von-giup-nang-cao-nang-luc-tai-chinh-de-phan-dau-vuon-ra-khu-vuc>